

'หมอไห่' ยันคุณสมบัติครบถ้วน

● ถกด่วนสั่ง AIS ชี้แจงสัญญาถล่มภายในวันนี้

"หมอไห่" ประธาน กสทช. ยันคุณสมบัติครบถ้วนและวุฒิสมภารรับรองถูกต้อง ย้ำไม่ได้เป็นบอร์ด ธ.กรุงเทพ และไม่ได้รับเงินเดือนแพทย์รามามาฯ ชีบพบาท กมธ. ไอซีที เกินอำนาจหน้าที่หรือไม่ ล่าสุดสั่งให้ AIS ชี้แจงสัญญาถล่ม ภายในวันที่ 13 พ.ค. นี้ พร้อมเยียวยาผู้ใช้

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (หมอไห่) ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กรณีที่คณะกรรมการกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา จะพิจารณาคุณสมบัตินั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบความคืบหน้าใด ๆ เห็นเพียงข่าวที่ถูกปล่อยออกมาเป็นระยะ ๆ เท่านั้น โดยส่วนตัวไม่ได้นั่งนอนใจพยายามสอบถามไปยังประธานวุฒิสภาแล้ว แต่ยังไม่ทราบและไม่มีความละเอียด

สำหรับประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าตนเองรับตำแหน่งกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ด้วยนั้น ยืนยันว่าไม่เคยทำหน้าที่กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ตามที่ข่าวกล่าวอ้าง พร้อมทั้งยังมีหนังสือยืนยันธนาคารกรุงเทพอีกด้วย ส่วนประเด็นที่กล่าวหาว่ายังรับงานตรวจรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาล-

รามาศิริบดินั้น หลังเข้ารับตำแหน่ง ประธาน กสทช. แล้ว ก็ไม่ได้ทำหน้าที่แพทย์รักษาคนไข้อีก ยกเว้นมีเหตุด่วน หรือ ความจำเป็นที่ต้องรักษาชีวิต หรือให้คำปรึกษาบ้างเป็นครั้งคราว แต่ทั้งหมดทำโดยยึดหลักมนุษยธรรมและจรรยาบรรณ ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ประการใด

"การเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธาน กสทช. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยวุฒิสภาอย่างถูกต้อง ก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ส่วนประเด็นที่กล่าวหาว่ายังรับงานตรวจรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลรามาศิริบดี ความเป็นแพทย์ ผมคิดว่าไม่ได้ขัดต่อคุณสมบัติหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ กับกิจการโทรคมนาคมอยู่แล้ว อีกทั้งคำนำหน้าชื่อของผมก็เป็น ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ดังนั้น จึง

ไม่เข้าใจว่า กรรมการไอซีที มีอำนาจหน้าที่ใด หรือจะทำได้เกินกว่าสิ่งที่ประธานวุฒิสภาได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหรือไม่" นพ.สรณ กล่าว

นอกจากนี้ ได้มีการเรียกประชุมผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เร่งด่วน หลังเกิดเหตุการณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเย็นของเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2567 พร้อมทั้งสั่งการให้ AIS เข้าชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 พ.ค. 2567 โดยต้องคำนวณผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเยียวยาโดยทันที

"เรื่องนี้ AIS ต้องชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก โทรออกไม่ได้ ใช้เน็ตไม่ได้โดยไม่รู้สาเหตุ ตัวผมเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เรื่องนี้จะไม่มีการชี้แจงสาเหตุไม่ได้ ก็อาจต้องมีการคาดโทษ เพื่อให้การดูแลสัญญาฉบับมีประสิทธิภาพมากกว่านี้" นพ.สรณ กล่าว ■



ยันไม่ขาดคุณสมบัติ

6 มื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่าคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้มีมติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบว่า นพ.สรณเป็นแพทย์ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาริบัติ ความสัมพันธ์ของ นพ.สรณกับโรงพยาบาลรามาริบัติ มีลักษณะเป็น “พนักงานหรือลูกจ้าง” ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ล่าสุด นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ยังไม่ทราบความคืบหน้าใดๆ เห็นเพียงข่าวที่ถูกปล่อยออกมาเป็นระยะๆ เท่านั้น ซึ่งการเข้ามาดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. ในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติโดยวุฒิสภาอย่างถูกต้อง ก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ



นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

ถวาย สำหรับประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าตนรับตำแหน่งกรรมการ อนาคตากรุงเทพด้วยนั้น ยืนยันว่าไม่เคยทำหน้าที่ กรรมการอนาคตากรุงเทพ ตามที่ข่าวกล่าวอ้าง พร้อมทั้งยังมีหนังสือยืนยันจากอนาคตากรุงเทพอีกด้วย ส่วนประเด็นที่กล่าวหาว่า ยังรับงานตรวจรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลรามาริบัตินั้น ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณกล่าวว่า หลังเข้ารับตำแหน่งประธาน กสทช.แล้ว ก็ไม่ได้ทำหน้าที่แพทย์รักษาคนไข้อีก ยกเว้นมีเหตุด่วนหรือความจำเป็นที่ต้องรักษาชีวิต หรือให้คำปรึกษาบ้างเป็นครั้งคราว แต่ทั้งหมดทำโดยยึดหลักมนุษยธรรมและจรรยาบรรณ มิได้รับค่าตอบแทนแต่ประการใด

“ความเป็นแพทย์ ผมคิดว่าไม่ได้ขัดต่อคุณสมบัติ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับกิจการโทรคมนาคมอยู่แล้ว อีกทั้งค่านำหน้าชื่อของผมก็เป็น ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ดังนั้น จึงไม่เข้าใจว่า กรรมการไอซีทีที่มีอำนาจหน้าที่ใด หรือกระทำได้เกินกว่าสิ่งที่ประธานวุฒิสภาได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วหรือไม่”

สำหรับประธาน กสทช. ก่อนหน้านี้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ-การสวนหัวใจเพื่อการรักษา โดยเฉพาะการขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยประวัติการศึกษาเบื้องต้นคือ ปี 2534 อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และหลอดเลือด Kaiser Permanente Medical Center, Los Angeles, California, USA ปี 2531 สาขาอายุรศาสตร์ Los Angeles County-University of Southern California Medical Center, USA และปี 2526 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บุคคล แนวหน้า

แนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา... ■■■ การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์... (ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504)... ■■■ ประเด็นข่าวสารอายุ 10 ปี จากโครงการรับจำนำข้าวสมัยอดีตรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรที่ถูกวิพากษ์ว่ามีเรื่องทุจริตหลายประเด็น โดยข่าวถูกเก็บไว้ในโกดังบริษัทพูนผลเทรดดิ้ง และโกดังบริษัทกิตติชัย ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวนรวม 15,012 ตัน ซึ่งภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดประเด็นว่าข้าวสารที่เก็บไว้นาน 10 ปี ยังกินได้ และจะส่งไปขายให้แอฟริกา เรื่องนี้ทำให้สาธารณชนตั้งคำถามว่า ภูมิธรรมทำเรื่องนี้เพราะคิดด้วยตัวเอง หรือต้องทำเพราะว่ามีคำสั่งให้ต้องทำ เนื่องจากจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการฟอกขาวให้กับยิ่งลักษณ์ หลังจากทีนักโทษชายทักษิณประกาศชัดว่าจะพ่ายังลักษณ์กลับบ้านให้ได้ภายในปีนี้ แต่จะกลับโดยกลวิธีใดนั้น นักโทษชายทักษิณยังไม่เปิดปากบอกเรื่องนี้... ■■■ เรื่องข้าวสารอายุ 10 ปี ในโกดังในจังหวัดสุรินทร์ ทำให้คอบข่าวการเมืองต้องกลับไปค้นหาว่าใครเป็นเจ้าของโกดังพูนผล ก็ทำให้พบว่าบริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด ตั้งเมื่อปี 2548 พูนจดทะเบียน 20 ล้านบาท มีกรรมการบริษัทสองคนคือ สารีณี และคุณัญญ์ โอพารวรุติ ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสามคน คือ คุณัญญ์ โอพารวรุติ ถือหุ้น 55 เปอร์เซ็นต์ ธรชยวรรณ โอพารวรุติ ถือหุ้น 25 เปอร์เซ็นต์ และสารีณี โอพารวรุติ ถือหุ้น 20 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทมีรายได้ตั้งแต่ปี 2561-2565 เฉลี่ยประมาณ 580 ล้านบาทต่อปี... ■■■ ปัญหาที่ต้องตามดูกันต่อไปสำหรับข้าวสารอายุ 10 ปี คือ มีสารเคมีที่ใช้รมควันเพื่อฆ่าแมลงเจือปนอยู่ก็มากน้อย เพราะต้องรมควันจากสารเคมีตลอดเวลา แล้วยังมีคำถามอีกว่ามีสารก่อมะเร็งดับ อะฟลาท็อกซินหรือไม่ ส่วนเรื่องที ภูมิธรรม บอกว่าทำเรื่องนี้เพื่อต้องการระบายข้าวออกจากโกดัง ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามดูต่อไปว่า แล้วยี่ผ่านมานั้นทำไมไม่เร่งระบายออกให้หมด แต่ที่มากกว่านั้นคือ ข้าวที่ว่านั้นเป็นข้าวเก่าตั้งแต่สมัย 10 ปีก่อนจริงๆ หรือ หรือว่าเป็นข้าวสารที่ถูกเวียนเทียนเข้าไปไว้ในโกดัง โดยนำข้าวจากเขมร พม่าเข้าไปสวมแทนหรือเปล่า... ■■■

แต่สิ่งที่สาธารณชนเห็นเป็นประจักษ์คือภูมิธรรม เวชยชัย ยอมเล่นหน้าไฟ ยอมถือถ่านไฟร้อนๆ แดงๆ ไว้ในกำมือ ด้วยการออกมาเล่นเกมขายข้าวค้างโกดัง 10 ปี ตามต่อไปว่าเรื่องนี้ภูมิธรรมตั้งใจทำด้วยตัวเอง หรือต้องทำเพราะเจ้าของพรรคเพื่อไทยบงการ แต่ที่น่าสงสัยคือเหตุใดยังไม่เห็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาให้ความเห็นเรื่องข้าวอายุ 10 ปี ทำให้เกิดคำถามว่า เหตุที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่กล้าแตะเรื่องนี้ เพราะยังไม่มีคนเขียน script ให้อ่าน หรือเพราะว่าถูกคุณหญิงแม่มณีในฐานะมาดามเจ้าของพรรคเพื่อไทย กำชับว่าต่อไปนี้ ให้หยุดเปิดปากในเรื่องการเมืองอย่างเด็ดขาด เพราะการเปิดปากแต่ละครั้งทำให้เสียรางวัล และเสียผู้เสียคนป่นปี้ จนไม่เหลืออะไรให้เสียอีกแล้ว...■■■

การเป็นนายกรัฐมนตรีแบบ เศรษฐา ทวีสิน มีความละม้ายคล้ายคลึงกับการเป็นนายกรัฐมนตรีของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประการหนึ่งคือการถูกคอการเมืองวิพากษ์ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นกระบอกเหมือนๆ กัน และอีกประการหนึ่งคือเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันเดินทางไปต่างประเทศมากจริงๆ...■■■ สำหรับยิ่งลักษณ์เมื่อครั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง นับเป็นการผลาญงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ โดยพบว่าในระยะเวลา 2 ปี ยิ่งลักษณ์เดินทางไปต่างประเทศ 42 ครั้ง ส่วนเศรษฐาก็ไม่น้อยหน้ายิ่งลักษณ์ เพราะเดินทางไปต่างประเทศบ่อยไม่แพ้กัน โดยพบว่าตั้งแต่ต้นปี 2567 เศรษฐาเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเดินทางไปต่างจังหวัดในประเทศไทย จนถูกวิจารณ์ว่านั่งทำงานในทำเนียบรัฐบาลน้อยกว่า

เดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศ ดังพบว่า เดือนมกราคม 2567 ไปดาวอส สวิตฯ เดือนกุมภาพันธ์ไปศรีลังกา เดือนมีนาคมไปออสเตรเลีย และในเดือนเดียวกันยังไปฝรั่งเศส และเยอรมนี และในเดือนพฤษภาคมนี้ จะไปฝรั่งเศส และอิตาลี แล้วตามด้วยญี่ปุ่น สรุปว่าในระยะเวลา 7-8 เดือนที่เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี เศรษฐาบินไปประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา (สองครั้ง) กัมพูชา จีน (รวมฮ่องกงด้วย) บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย สิงคโปร์ ซาอุดีอาระเบีย ลาว สวิตฯ ศรีลังกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น อิตาลี โดยบางประเทศไปมากกว่าหนึ่งครั้ง ก็ต้องนับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ขยันบินไปต่างประเทศมากจริงๆ แต่คำถามสำคัญคือ เสียงบประมาณบินไปแล้วสร้างประโยชน์อะไรให้ประเทศไทยบ้าง หรือว่าว่างงานมากเสียจนต้องบินไปบินมาเพื่อให้หมดไปวันๆ เท่านั้น...■■■ สรณ บุญไชยพยัคฆ์ ประธานบอร์ด กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: จันทร์ 13 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15717

Col.Inch: 90.96 Ad Value: 113,700

หน้า: 4(ซ้าย)

PRValue (x3): 341,100

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: บุคคลแนวหน้า

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) กำลังเกิดอาการอื่นๆ อีกๆ อย่างหนัก เมื่อความจริงหลายต่อหลายอย่างปรากฏแบบประดังกันเข้ามาอย่างพร้อมๆ กันทุกทิศทุกทางว่า สรณ รับตำแหน่งซับซ้อนกันในขณะที่รับตำแหน่งประธานบอร์ด กสทช. โดยมีหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งคือรายละเอียดในประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อยู่ในรายละเอียดวาระ 5 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 29 วันที่ 12 เมษายน 2565 ธนาคารกรุงเทพ โดยเอกสารประกอบการประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงเทพระบุว่า สรณ บุญไชยพลกุลย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งในข้อกำหนดหมายถึงว่าเป็นหลักฐานสำคัญยิ่ง เรื่องนี้ยิ่งคู่ย ก็ยังเห็นความจริงหลายเรื่องปรากฏชัดเจน...■■■ ในขณะเดียวกันก็ยังมีข่าวว่ามีความอลวนอลเวงใน กสทช. อีกเรื่อง คือตำแหน่งรักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. เพราะมีคำถามมานานว่าทำไม ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ซึ่งถูกปลดจากตำแหน่งรักษาการ โดยมติเสียงข้างมากจากที่ประชุม กสทช. ตั้งแต่ต้นมานานมาแล้ว แล้วเหตุไฉนยังรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. อยู่ได้ ซึ่งเรื่องนี้มีมูลเหตุมาจาก สรณ ไม่ลงนามในหนังสืออย่างเป็นทางการที่ให้ปลดไตรรัตน์ ซึ่งเรื่องนี้บอร์ด กสทช. ที่ลงมติให้ปลดไตรรัตน์ ต่างทวงถามเรื่องนี้ไปที่ สรณ มาโดยตลอด แต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรคืบหน้า โดยไตรรัตน์ยังคงรักษาการต่อไปเรื่อยๆ...■■■

ธุรกรรมกร

ไล่ปิดชิมผีแล้ว 1.6 ล้านเบอร์

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าว ว่า จากการที่สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับ 4 หน่วยงานกำหนด มาตรการระงับยับยั้งการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการนำสัญญาณ โทรศัพทที่มีสื่อใช้ในการกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำ ผิดกฎหมาย พบว่าส่วนใหญ่เบอร์มือถือที่ไม่มาแสดงตน มี ความเป็นไปได้ที่จะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งตั้งแต่ดำเนินมาตรการมา มีเบอร์ที่ถูกปิดให้บริการแล้ว 1,636,019 เลขหมาย

โดยมาตรการของ กสทช. ได้แก่ เขกเลิกหรือระงับบริการเบอร์ มือถือที่ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับการทำความผิดของแก๊ง คอลเซ็นเตอร์ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ออนไลน์ (ศูนย์ AOC) ให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาแบบชำระค่าบริการล่วงหน้า ที่โทร.ออกตั้งแต่ 100 ครั้งขึ้นไปต่อวัน มีเลขหมายที่ถูกระงับ บริการแล้ว 37,723 เลขหมาย ในจำนวนนี้มีผู้ใช้บริการกลับมา แสดงตน 308 เลขหมายเพื่อขอใช้บริการต่อส่วนใหญ่เป็น ไรเดอร์จัดส่งอาหาร-สินค้า ส่วนที่ยังไม่มาแสดงตน 37,415

เลขหมาย จะถูกยกเลิกการให้บริการต่อไป 2.ดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่องการยืนยันตัวตนและข้อมูลการใช้บริการเบอร์มือถือ โดยให้ผู้ใช้บริการบุคคล ธรรมดาที่ลงทะเบียนครบวงจรตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไป มาแสดงตัวกับผู้ให้บริการ ซึ่งครบกำหนดแล้วเมื่อ 14 ก.พ.67 มีมายืนยันตัวตนแล้ว 2,584,171 เลขหมาย ยังไม่มา ยืนยันตัวตน 2,494,112 เลขหมาย และถูกระงับชิมผีแล้ว 1,598,296 เลขหมาย ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนจะถูกทยอยระงับ บริการ ส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนเลขหมายตั้งแต่ 6-100 เลข หมาย ให้มายืนยันตัวตนได้ถึง 13 ก.ค.67 ซึ่งมายืนยันตัวตน แล้ว 691,067 เลขหมาย เหลือ 3,290,184 เลขหมาย หาก เวลาที่กำหนดจะระงับบริการและถูกยกเลิกสัญญาณใช้ งานต่อไป 3.มาตรการระงับสัญญาณโทรคมนาคมบริเวณ ชายแดน โดยได้ลดกำลังส่งสายอากาศของสถานีฐานไปแล้ว 13 เสาและระงับสัญญาณ (Switch off) สายอากาศที่หัน ออกไปประเทศเพื่อนบ้านรวม 84 เสา “มาตรการทั้งหมด ต้องการเร่งกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่ง กสทช. จะ ทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นภัยเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ”



พิชัย ชุมทวนิช



พล.ท.ทักษิณ สิริสิงห



ไร้ข่าวร้าย ข่าวก่อน
แซร์ แคร่หน้าดี กีฬาเดลิ
นิวส์...“มุมที่ 5” ฉบับวันที่
13 พ.ค. 2567 “ศรีเสถียร”
เดินเข้ามาชมมาประจำการรับ
ใช้ชาวกีฬาอีกครั้ง

ฟุตบอล “ยูโร 2024” ที่เยอรมนี ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-14 ก.ค. 67 ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ยืนยันว่าไม่ได้ได้อยู่ภายใต้กฎ must have must carry ของ กสทช. ดังนั้น กกท. จึงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรซื้อขายลิขสิทธิ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นนี่คนไทยจะได้ดูหรือไม่ “คำตอบสุดท้าย” คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของภาคเอกชนที่จะต้องดำเนินการไปตามกลไกตลาดต่อไป

พิชัย ชุมทวนิช รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง, รองประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ และประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานจัดกิจกรรม จะเป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรม เดิน-วิ่ง Olympic Day 2024 ที่สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ถนนวิบูลย์ ปทุมวัน ในวันที่ 15 พ.ค. 2567 เวลา 11.00-12.00 น. ภายในงานได้รับเกียรติ

จาก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ และรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกฯ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ร่วมงาน

พล.ท.ทักษิณ สิริสิงห ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย สุเมธ บุญบรรดารสุข ประธานคณะกรรมการ และ พล.ต.วรชัย อินทกะนก ผู้จัดการทีม วปอ.66 ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี วปอ.ลีก เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 15 พ.ค.นี้ ที่หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน



โปรดปราน สมานมิตร

ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป “รองตัว” โปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬา กกท. ผากเชิญสื่อร่วมทำข่าว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและส่งมอบสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติ รวม

ถึงเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันเทเบิลเทนนิสกระชับมิตรระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ค. นี้ เวลา 15.00-17.30 น. ที่สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ศูนย์กีฬาเบญจกิติ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ

พิเชษฐ์ พุมมาแจ้งข่าวโครงการรวยเพื่อน รวยน้ำใจ รักและห่วงใย ปี 2567 เตรียมยกพลสัญจรไปจัดกิจกรรมการกุศลทั่วไทยอีกครั้ง เริ่มกันที่ จ.ชัยภูมิ วันที่ 11 ส.ค.นี้ ต่อด้วย จ.สุรินทร์ วันที่ 26 ต.ค. และปิดท้ายที่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ธ.ค. 67 นี้

‘ศรีเสถียร’